

คำนำ

โครงการสุขภาพมารดาและเด็กในชุมชนรอบตัววัดตานีปี 2540 ได้ดำเนินงานมาครบ 3 ปี เริ่มจากปี 2538 คณะกรรมการดำเนินงานได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิก อำเภอเมือง ปัตตานี และ สถานีอนามัยตำบลต่างๆ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลท่ากำชำ สถานีอนามัย ตำบลบางดาวา อำเภอหนองจิก สถานีอนามัยตำบลแหลมโพธิ์ จำนวน 2 แห่ง ที่บ้านป่าตาบุดี และบ้านคาโต๊ะ อำเภอยะหริ่ง และตำบลบาราโหม อำเภอเมือง ปัตตานี จัดการปฏิบัติงานตาม โครงการสุขภาพมารดาและเด็กและให้สุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง ที่บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ บ้านบางดาวา ตำบลบางดาวา อำเภอหนองจิก บ้านป่าตาบุดี และบ้านคาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง และบ้านป่าระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง ปัตตานี ก่อนการปฏิบัติงานตาม โครงการสุขภาพมารดาและเด็ก คณะกรรมการดำเนินงานได้ใช้ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน(ข้อมูล พหุวิทยภูมิ) จากข้อมูล กชช 2.ค และ จปฐ และข้อมูลจากแบบสำรวจและสัมภาษณ์มารดา กลุ่ม- ตัวอย่างหมู่บ้านละ 50 ราย มาประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการสุขภาพมารดา และเด็ก ส่วนวิธีการให้สุขศึกษาประกอบด้วย (1) การออกสำรวจและสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม และให้สุขศึกษาเป็นรายบุคคล (2) ให้สุขศึกษาเป็นกลุ่มย่อยแบบถามตอบเจาะลึกในเรื่องอนามัย แม่และเด็ก (3) ให้สุขศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ จัดสาริตการให้อาหารเสริมเลี้ยงเด็กตามวัย อาบน้ำ เด็กเล็ก และการวางแผนครอบครัว การพัฒนาสุขภาพมารดาและเด็กดังกล่าวนี้ สามารถยกระดับความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตนของมารดาในการดูแลตนเองและเด็กได้ดีขึ้นมาก เป็นที่น่าพอใจ มารดาให้ความสนใจและใช้บริการวางแผนครอบครัวมากขึ้น การพัฒนาสุขภาพมารดา และเด็กที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ได้อาศัยความร่วมมือจากองค์กรชุมชนในหมู่บ้านในการ- จัดการให้สุขศึกษา การเรียนรู้ทางสังคมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง คณะกรรมการโครงการสุขภาพ มารดาและเด็กได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผดุงโภราณหรือโต๊ะบีแค และมารดา องค์กรชุมชน ในหมู่บ้าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ หากรายงานนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ งานการอนามัยแม่และเด็ก ก็ขอมอบคุณความดีนี้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน และหากมีข้อผิดพลาด ประการใดคณะกรรมการยินดีขออน้อมรับ และโปรดแจ้งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะให้ทราบด้วย

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขภาพมารดาและเด็ก